

Số 24 /TB-SYT.

Gia Lai, ngày 30 tháng 01 năm 2020

THÔNG BÁO

Kết luận của đồng chí Trần Duy Linh - Phó Giám đốc Sở Y tế tại Hội nghị tổng kết công tác Y tế năm 2019 và triển khai nhiệm vụ công tác Y tế năm 2020

Ngày 16/01/2019, Sở Y tế Gia Lai tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Y tế năm 2019 và triển khai nhiệm vụ công tác Y tế năm 2020.

Chủ trì Hội nghị: Ds Trần Duy Linh – Phó giám đốc Sở, các Phó giám đốc Sở. Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo: Ban Dân vận Tỉnh ủy, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Viettel chi nhánh Gia Lai; Giám đốc, Trưởng phòng KH-TH, kế toán các đơn vị trực thuộc Sở; Đại diện các đơn vị Quân y trên địa bàn tỉnh và Bệnh viện ĐHYD - HAGL, Giám đốc các Trung tâm Y tế cao su: Chư Sê, Mang Yang, Chư Păh, Chư Prông; Trưởng, Phó các phòng chuyên môn của Sở. Báo Gia Lai và Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh cùng tham dự và đưa tin.

Trong hội nghị, các báo cáo về tình hình công tác Y tế năm 2019 và triển khai nhiệm vụ công tác Y tế năm 2020; Báo cáo kết quả đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2019; Thông qua kế hoạch công tác năm 2020 giao các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020 cho từng đơn vị. Ngoài ra, các đơn vị: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh; Bệnh viện Đa khoa tỉnh; Bệnh viện Nhi tỉnh; TTYT các huyện: Krông Pa, Phú Thiện, Đức Cơ, IaGrai, Ia Pa và huyện Chư Prông đã trình bày tham luận theo các nội dung gợi ý của Sở.

Sau khi nghe các ý kiến, trao đổi kết quả thực hiện công tác Y tế năm 2019 và triển khai nhiệm vụ công tác Y tế năm 2020; các vấn đề vướng mắc trong quá trình thực hiện công tác Y tế năm 2019 của các đơn vị. Giám đốc Sở đã có ý kiến kết luận như sau:

I. Đánh giá chung:

Công tác y tế năm 2019 cơ bản đã đạt các yêu cầu và kế hoạch tỉnh giao; hoạt động chăm sóc sức khỏe nhân dân được triển khai theo đúng tiến độ và có hiệu quả. Những thành tựu mà Ngành Y tế đã đạt được trong năm qua như sau:

1. Tình hình dịch bệnh ổn định, không có dịch lớn xảy ra; công tác khám, chữa bệnh được mở rộng về quy mô, từng bước phát triển các kỹ thuật, đẩy mạnh việc thực hiện “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế”. Công tác xây dựng Chuẩn quốc gia về y tế xã đạt nhiều kết quả khả quan. Công tác đấu thầu thuốc được thực hiện theo đúng quy định và kịp tiến độ, cơ bản đảm bảo cung ứng đủ thuốc cho công tác phòng bệnh và khám chữa bệnh. Công tác cải cách hành chính có những bước cải thiện rõ rệt; các đơn vị đã đổi mới trong cung ứng dịch vụ y tế, xây dựng quy trình khám chữa bệnh hiệu quả, ứng dụng CNTT, bố trí khoa khám bệnh hợp lý giảm thời gian chờ đợi cho người bệnh khi đến khám bệnh, góp phần tăng tỷ lệ hài lòng của người dân.

2. Tăng cường hợp tác với thành phố Hồ Chí Minh trong lĩnh vực khám chữa bệnh, chuyển giao kỹ thuật. Qua đó có thể giúp nâng cao trình độ các bác sĩ của tỉnh; giảm khả năng phải chuyển bệnh nhân lên tuyến trên từ đó giảm chi phí điều trị cho bệnh nhân và góp phần giảm tải cho các bệnh viện tuyến trên.

3. Thực hiện tốt công tác xã hội hóa trong lĩnh vực y tế, tạo điều kiện thuận lợi và khuyến khích phát triển y tế ngoài công lập, góp phần tăng nguồn tài chính và cơ sở vật chất cho công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người dân trong lựa chọn và tiếp cận các dịch vụ y tế.

4. Đã hoàn thành việc sáp nhập các đơn vị y tế tuyến tỉnh và huyện theo hướng tinh gọn, hiệu quả. Thông qua đó, tuyến tỉnh và huyện đã giảm 24 đầu mỗi đơn vị so với trước khi sáp nhập; giảm được sự chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ giữa các đơn vị; giảm về số lượng cán bộ lãnh đạo và số người làm việc song vẫn đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ được giao. Giải quyết khó khăn về trang thiết bị y tế giữa các đơn vị; tiết kiệm được nhiều quỹ đất cùng tài sản công, qua đó bố trí lại nơi làm việc cho các cơ quan khác đang có nhu cầu.

5. Ngành Y tế đã và đang triển khai tốt nhiệm vụ mà Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh giai đoạn 2016-2020 và Nghị quyết Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ XV đã đề ra, đó là: Phát triển y tế, nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, không để dịch bệnh lớn xảy ra. Phát huy hiệu quả mô hình kết hợp quân dân y, góp phần nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh cho nhân dân. Đẩy mạnh xã hội hóa, khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia đầu tư cung cấp các dịch vụ y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân. Các chỉ tiêu về chăm sóc sức khỏe nhân dân đạt và vượt so với mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội tỉnh đảng bộ lần thứ XV đã đề ra đến năm 2020.

Bên cạnh những mặt đạt được, ngành Y tế vẫn còn một số khó khăn, tồn tại cần tập trung giải quyết là:

1. Trong năm có sự gia tăng số ca mắc sởi, sốt rét, viêm não và sốt xuất huyết so với cùng kỳ 2018; có 02 trường hợp tử vong do sốt xuất huyết tại huyện Chư Sê và 01 trường hợp tử vong do Cúm A (H₁N₁) tại thành phố Pleiku; toàn tỉnh ghi nhận 08 trường hợp tử vong do bệnh dại (cao nhất trong 11 năm qua). Qua công tác xử lý sốt xuất huyết ở các địa phương nhận thấy rằng người dân chưa có sự hợp tác, xem nhẹ công tác vệ sinh môi trường, tâm lý ỷ lại, cho rằng công việc phòng chống bệnh sốt xuất huyết là của Ngành Y tế.

2. Tỷ lệ trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm chủng đầy đủ các loại vắc xin trong chương trình tiêm chủng mở rộng cao hơn so với cùng kỳ 2018, nhưng thấp hơn chỉ tiêu đề ra. Nguyên nhân chủ yếu do Bộ Y tế triển khai vắc xin mới 5 trong 1 (ComBE Five), vắc xin này có nhiều tác dụng phụ, đặc biệt trẻ có biểu hiện sốt cao, có trẻ phải nhập viện, nên các bậc phụ huynh ngại đưa trẻ đi tiêm chủng hoặc đưa trẻ đi tiêm phòng tại các phòng tiêm tư nhân (số liệu tiêm chủng tại các phòng tiêm tư nhân chưa được thu thập và thống kê đầy đủ).

3. Một số thuốc đã trúng thầu nhưng công ty trúng thầu không có thuốc cung ứng hoặc cung ứng chậm dẫn đến thiếu thuốc (cục bộ) phục vụ cho công tác điều trị; việc lập hồ

sơ đầu thầu vật tư, hóa chất gặp khó khăn do văn bản hướng dẫn chưa có tính đặc thù riêng, còn sử dụng chung với hàng hóa khác.

4. Việc giao dự toán chi phí khám chữa bệnh BHYT chưa phù hợp với thực tiễn khám chữa bệnh của các đơn vị; tạm ứng, quyết toán chi phí khám chữa bệnh BHYT còn vướng mắc, bất cập.

5. Một số cơ sở khám chữa bệnh khi triển khai cơ chế tự chủ tài chính một phần chi phí chi thường xuyên thì nguồn thu từ khám chữa bệnh thực hiện theo lộ trình tính giá dịch vụ không đủ chi lương và các khoản phụ cấp (như Bệnh viện Lao và Bệnh phổi, Bệnh viện Tâm thần kinh, Bệnh viện Y dược cổ truyền và Phục hồi chức năng, Trung tâm Y tế huyện Ia Pa...).

6. Trong các năm qua UBND tỉnh đã có quyết định tăng giường bệnh cho một số bệnh viện và Trung tâm y tế, nhưng vẫn còn một số cơ sở khám chữa bệnh quá tải như Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện 331, Trung tâm y tế thành phố Pleiku và nhất là Bệnh viện Nhi hiện tại triển khai 200 giường bệnh theo kế hoạch tỉnh giao, nhưng thường xuyên bị quá tải, thiếu từ 80-100 giường bệnh.

7. Việc triển khai công tác sáp nhập các đơn vị y tế của tỉnh đã đạt hiệu quả trong việc giảm đầu mối về tổ chức bộ máy, nhưng trên thực tế việc tinh giản biên chế CCVC mới tập trung ở các đối tượng nghỉ hưu trước tuổi hoặc chuyển công tác, nghỉ thôi việc; tỷ lệ tinh giản biên chế chưa đạt mục tiêu đề ra. Việc xây dựng phương án bố trí về các vị trí việc làm dôi dư sau khi sáp nhập, hợp nhất giữa các đơn vị như kế toán, thủ quỹ, lái xe, bảo vệ... còn nhiều khó khăn.

II. Trong năm 2020, yêu cầu lãnh đạo các đơn vị y tế trên địa bàn tỉnh tổ chức thực hiện tốt một số công tác sau:

- Thực hiện tốt các hoạt động phòng chống dịch, tăng cường truyền thông để người dân hiểu và chủ động thực hiện tốt các biện pháp tự phòng chống bệnh dịch. Chủ động giám sát dịch tễ, không để dịch bệnh lớn xảy ra. Tiếp tục triển khai mạnh mẽ các biện pháp phòng chống sốt rét, sốt xuất huyết, bạch hầu, cúm A/H1N1. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh (CDC) phải tổ chức tập huấn, hướng dẫn tiêm chủng vắc xin ComBe Five theo đúng quy trình.

- Đề nghị các đơn vị tiếp tục triển khai tốt các nội dung đã hợp tác với TP Hồ Chí Minh trên cơ sở kế hoạch đã ký kết với các đơn vị y tế của thành phố về hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật. Tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác khám chữa bệnh đặc biệt tại tuyến y tế cơ sở. Đặc biệt, Bệnh viện Đa khoa tỉnh cần chú trọng trong việc đầu tư trang thiết bị cho Khoa Ung bướu, Khoa Tim mạch và Khu điều trị chất lượng cao để người bệnh tiếp cận với các dịch vụ y tế có chất lượng cao. Tiếp tục triển khai có hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính trong khám chữa bệnh.

- Triển khai có hiệu quả các dự án thuộc Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số. Thực hiện tốt công tác phòng chống các bệnh xã hội đảm bảo đạt các chỉ tiêu đề ra cho lĩnh vực dân số - KHHGD. Triển khai tốt công tác Phòng chống HIV/AIDS, giảm số mắc mới, số chuyển sang AIDS và tử vong do AIDS. Thực hiện tốt công tác điều trị thay

thể nghiệm các chất dạng thuốc phiện bằng Methadone. Tổ chức thanh kiểm tra các cơ sở SXKD thực phẩm, bếp ăn tập thể.

- Triển khai thực hiện Nghị quyết số 118/2019/NQ-HĐND ngày 11/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai “Về việc quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước do tỉnh Gia Lai quản lý” và Công văn số 2907/UBND-KGVX ngày 19/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh “Về việc thực hiện Nghị quyết số 118/2019/NQ-HĐND ngày 11/12/2019 của HĐND tỉnh quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán Quỹ BHYT trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước do tỉnh Gia Lai quản lý”.

- Để đảm bảo quyền lợi đối với người tham gia BHYT khi đi khám, chữa bệnh BHYT, yêu cầu Trung tâm Y tế huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Đồng thời bố trí nhân lực phù hợp, đúng quy định để đảm bảo cho việc tổ chức khám bệnh, chữa bệnh BHYT vào ngày thứ bảy, chủ nhật.

- Tăng cường triển khai các hoạt động bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng chống ngộ độc thực phẩm, theo dõi và xử lý cảnh báo nguy cơ mất an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh.

- Triển khai công tác thanh tra hành nghề Y-Dược tư nhân trên địa bàn tỉnh, đảm bảo tiến độ, kế hoạch UBND tỉnh giao.

- Đã tổ chức đấu thầu thuốc tập trung tỉnh Gia Lai giai đoạn 2019 - 2020 theo quy định để chủ động nguồn cung ứng thuốc cho các đơn vị y tế. Đảm bảo cung ứng đủ thuốc thiết yếu, vắc xin, vật tư y tế, hóa chất xét nghiệm, sinh phẩm y tế, máu và chế phẩm máu phục vụ cho công tác khám chữa bệnh và phòng, chống dịch bệnh cũng như khi có thiên tai xảy ra. Tăng cường kiểm tra, giám sát chất lượng thuốc, đảm bảo chất lượng thuốc khi đưa vào sử dụng. Quản lý, hướng dẫn sử dụng thuốc an toàn, hợp lý.

- Trong công tác mua sắm trang thiết bị, vật tư, hóa chất tiêu hao, ... Đề nghị các đơn vị phải mua sắm tiết kiệm, chống lãng phí và theo đúng quy định hiện hành.

- Đề nghị Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các Trạm Y tế xã, phường, thị trấn thực hiện công tác dự phòng, quản lý, điều trị một số bệnh không lây nhiễm và thực hiện giải pháp “Phát triển y học gia đình”. Triển khai đồng bộ các hoạt động phòng, chống bệnh không lây nhiễm; chú trọng dự phòng, nâng cao năng lực sàng lọc, phát hiện sớm và kiểm soát bệnh tật; đẩy mạnh quản lý, điều trị các bệnh không lây nhiễm, bệnh mãn tính, chăm sóc dài hạn tại y tế cơ sở được đề ra trong Nghị quyết số: 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban chấp hành Trung ương về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới.

- Về công tác tổ chức cán bộ: Đề nghị các đơn vị quan tâm đến công tác đào tạo nhân lực có chuyên môn như: Bác sỹ gây mê – hồi sức, Bác sỹ Y học cổ truyền, Bác sỹ Tai – Mũi – Họng, ...

- Đối với việc thanh toán BHYT: Đề nghị các đơn vị điều trị hàng tháng tổng hợp tình hình khám, chữa bệnh BHYT và làm thủ tục thanh toán theo quy định. Trong quá

trình thanh toán nếu gặp khó khăn, vướng mắc thì hai bên cần kịp thời trao đổi, giải trình cụ thể để tháo gỡ những vướng mắc trong quá trình thanh toán.

- Một số đơn vị điều trị chưa chú trọng đến công tác triển khai xây dựng cơ sở y tế “Xanh- Sạch - Đẹp”, còn để tình trạng không đảm bảo vệ sinh trong khuôn viên bệnh viện, đề nghị các đơn vị quan tâm triển khai thực hiện nghiêm túc vấn đề này.

- Về công tác công tác phòng, chống dịch bệnh, đặc biệt chú ý đến dịch bệnh viêm phổi cấp do chủng mới vi rút Corona gây ra, sốt xuất huyết, sốt rét; tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân làm công tác vệ sinh môi trường; thực hiện việc phun tẩm hóa chất tại các vùng dịch, đảm bảo không chế không để dịch xảy ra.

Trên đây là ý kiến kết luận và chỉ đạo của đồng chí Trần Duy Linh - Phó Giám đốc Sở Y tế tại Hội nghị tổng kết công tác Y tế năm 2019 và triển khai nhiệm vụ công tác Y tế năm 2020, Sở Y tế thông báo để các đơn vị biết và triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy } (B/cáo);
- Ban Dân vận Tỉnh ủy;
- GD, các PGD Sở;
- Các phòng thuộc Sở;
- Các đơn vị trực thuộc;
- Phòng Y tế các huyện, TX, TP;
- Lưu VT, VP.

**TL. GIÁM ĐỐC
CHÁNH VĂN PHÒNG**



Lê Bá Công